



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว"รับตรง2พื้นนิสิตป.ตรีปี"52 ใน12คณะ2วิทยาลัย-สมัครผ่านเน็ต

**นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว กำหนดสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คณะ 2 วิทยาลัย จำนวน 2,000 คน** ได้แก่ คณะ

แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต <http://admission.swu.ac.th> สำหรับสอบตรงประเภทโควตานักกีฬา นั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กันยายน

"อยากแนะนำนักเรียนที่ตั้งใจสอบตรงว่า ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสนใจว่ามีวิธีการรับนิสิตอย่างไร เพราะการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะของ มศว นอกจากจะเน้นความรู้ทางวิชาการแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือต้องการคนดีเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่ง มศว จะเน้นอัตลักษณ์ 8 ประการ คือ คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสุ่ ภูกาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสารอ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยแต่ละสาขาต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าเรียนจริงๆ อีกทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ ทุกอย่างจริงต้องผสมผสานเข้าด้วยกัน" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ขณะนี้ มศว กำลังปรับหลักสูตรวิชาบูรณาการ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตใหม่ทุกคนต้องเรียน การปรับหลักสูตรครั้งนี้จะเน้นการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านวิชาการ แต่ไม่ทอดทิ้งชุมชน ขณะนี้งานรับนิสิตใหม่ที่อยู่ในความดูแลของกองบริการการศึกษา กำลังปรับบทบาทเป็นศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โดยจะทำงานประสานร่วมมือกับสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำงานเชิงรุกมากขึ้น และต้องทำงานตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองต่อมาสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น จะรอรับสมัครเฉพาะในฤดูกาลสอบไม่ได้อีกแล้ว เจ้าหน้าที่บุคลากรจึงต้องปรับตัวเอง ตลอดถึงทรศนะในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย

หน้า 23